



BIẾT QUYỀN CỦA BẠN

Hướng dẫn về Quyền Nhập cư cho Người sử dụng lao động

Tổng chưởng lý Nevada thực thi luật pháp và đảm bảo các quyền và tự do của mọi người được bảo vệ ở tiểu bang của chúng ta. Mọi cư dân của Nevada, bất kể quốc tịch hay tình trạng nhập cư, đều có các quyền cơ bản được áp dụng khi liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật. Điều này bao gồm liên hệ với các viên chức nhập cư.

Với tư cách là người sử dụng lao động và thành viên của cộng đồng doanh nghiệp, quý vị có thể tự hỏi làm thế nào để có thể bảo vệ doanh nghiệp của mình cũng như quyền lợi của nhân viên khi có câu hỏi liên quan đến việc thực thi luật nhập cư. Tài liệu được liệt kê bên dưới sẽ giúp quý vị hiểu các quyền của mình và cung cấp các lời khuyên khi tương tác với cơ quan thực thi pháp luật về các vấn đề nhập cư.

Tìm kiếm trước hỗ trợ về pháp lý

Tìm một luật sư nhập cư có trình độ trước mỗi chuyến thăm của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE)

Chuẩn bị cho việc Kiểm tra I-9

Kiểm tra Mẫu I-9 dùng đến khi ICE đến doanh nghiệp của quý vị kiểm tra xem tổ chức của quý vị có tuân thủ các quy định của Mẫu I-9 hay không. Mẫu I-9 xác nhận danh tính và giấy phép làm việc tại Hoa Kỳ của người lao động

Phối hợp thực hiện tự kiểm tra I-9 của quý vị. Nhờ một bên độc lập khách quan bí mật kiểm tra dữ liệu nhân sự như là một phần việc quản lý hồ sơ nhân viên thường xuyên của công ty.

Người sử dụng lao động có ba ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu cung cấp Mẫu I-9.¹ Quý vị nên liên hệ với luật sư nhập cư trước khi cung cấp bất kỳ điều gì cho ICE

Lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp

Chỉ định một đầu mối liên hệ được đào tạo để tương tác với các đặc vụ ICE và biết quy tắc hành động cần tuân thủ.

Liên hệ với cố vấn về di trú, bộ phận nhân sự và pháp lý nếu ICE đến

¹ U.S. Immigration and Customs Enforcement. "Form I-9 Inspection," Aug. 7, 2023, <https://www.ice.gov/factsheets/i9-inspection>.

Kiểm tra tài liệu

Nếu ICE tiến hành kiểm tra hoặc điều tra mẫu I-9, hãy yêu cầu xem trát của tòa trước khi chuyển giao tài liệu.

Nếu ICE đến làm việc không báo trước, hãy kiểm tra lệnh để đảm bảo rằng trát tòa được ký và xác định khu vực nào của nơi làm việc bị kiểm tra.

Trát tòa hành chính chỉ cho phép ICE tiếp cận các không gian công cộng bao gồm mặt tiền cửa hàng, hành lang, nhà hàng và bãi đậu xe. Nó không bao gồm các khu vực riêng tư.² Đánh dấu rõ ràng các khu vực riêng tư và đảm bảo khu vực này là hạn chế tiếp cận.

Lệnh tòa án được ký bởi thẩm phán tòa án cấp quận hoặc tiểu bang của Hoa Kỳ có thể cấp cho ICE quyền tiếp cận vào các khu vực riêng tư trong doanh nghiệp của bạn. Hãy kiểm tra những khu vực được chỉ định trong lệnh.

Bình tĩnh làm việc với các đặc vụ ICE khi họ đến kiểm tra

Hãy bình tĩnh và quan sát các đặc vụ để đảm bảo rằng họ tuân thủ trát của tòa hoặc lệnh, nhưng Quý vị không nên can thiệp vào các hoạt động hợp pháp của đặc vụ.

Quý vị không bắt buộc phải đưa đặc vụ ICE đến gặp bất kỳ nhân viên nào hoặc báo cho họ nếu một nhân viên cụ thể có mặt tại nơi làm việc vào ngày hôm đó.

Ghi lại chi tiết chuyến thăm

Lưu ý tên đặc vụ, số huy hiệu, khu vực được khám xét, bất kỳ thứ gì lấy từ cơ sở hoặc được sao chép, bất kỳ tương tác nào với nhân viên.

Hướng dẫn nhân viên về quyền của họ

Quý vị và cả nhân viên của Quý vị đều có quyền giữ im lặng và yêu cầu có luật sư.

Liên hệ với các tổ chức pháp lý địa phương và các nhóm bảo vệ quyền của người nhập cư, những người có thể cung cấp tài liệu hữu ích và khóa đào tạo về “biết quyền của bạn”.

Cung cấp thẻ “Biết Quyền Của Bạn” cho nhân viên.

² See *See v. City of Seattle*, 387 U.S. 541 (1967) (holding that administrative entry to areas not open to the public may only be compelled through the warrant procedure); *El-Badrawi v. Dep't of Homeland Security*, 579 F. Supp. 2d 249, 275 (D. Conn. 2008) (“That is why, as a matter of federal constitutional law, search warrants issued exclusively by executive officials involved in an investigation are ignored for Fourth Amendment purposes.”); 8 CFR 287.8.

Nguồn tham khảo thêm

Các trang web dưới đây có các thông tin cụ thể về quyền nhập cư

Legal Aid Center of Southern Nevada

<https://www.lacsn.org/immigration>

Phone: (702) 386-1070

Nevada Legal Services

<https://nevadalegalservices.org/immigration/>

Phone: (702) 386-0404 (Las Vegas and Carson City)

Phone: (775) 284-3491 (Reno)

Phone: (775) 463-1222 (Yerington)

Phone: (775) 753-5880 (Elko)

UNLV Immigration Clinic

<https://law.unlv.edu/clinics/immigration>

Phone: (702) 895-3000

National Immigrant Justice Center

<https://immigrantjustice.org/know-your-rights>

The Citizenship Project

<https://www.culinaryunion226.org/affiliates/citizenship>

Phone: (702) 868-6002

American Civil Liberties Union

<https://www.aclu.org/know-your-rights/immigrants-rights/>

Phone: (702) 366-1226 (ACLU of Nevada)

American Red Cross Red Cross Reconnecting Families Program

<https://www.redcross.org/about-us/our-work/international-services/reconnecting-families.html> Phone: (702) 791-3311 (American Red Cross Southern Nevada Chapter)

Progressive Leadership Alliance of Nevada

<https://plancip.org/>

Phone: (775) 800-1851

Catholic Charities of Northern Nevada

<https://ccsnn.org/>

(775) 322-7073